

(Para sa mga tagapangalaga)

Tungkol sa dahilan na tatanggap ng nangangailangan ng financial assistance kahit na humigit sa approval standard amount at kailangang dokumento

Para sa mga indibidwal na angkop sa sumusunod na dahilan, may pagkakataon na maaprubahan kahit na higit sa approval standard amount.
 * Hinihiling ang iyong pag-intindi sapagkat maaaring hindi maaprubahan dahil sa sobrang income kahit na magsumite ng kailangang dokumento.

	Dahilan	Kailangang dokumento (pinapayagan ang kopya)
A	Ang proteksyon sa kabuhatan ay sinuspinde o inalis ngayong taon o noong nakaraang taon (Abril 1, 2022 ~ Marso 31, 2024)	Public Assistance Certificate (Dokumento kung saan nakasaad ang pangalan ng lahat ng nasa sambahayan, ① araw na simula ng pagtanggap, at ② araw ng pagtigil o pagtanggap) * Valid lamang kapag nakasaad ang lahat ng nasa sambahayan sa school year 2024 School Financial Assistance application form.
B	Dahil walang kasalukuyang trabaho, hindi maaaring gawing reference ang income sa fiscal year 2022. (Panahon na walang trabaho: Enero 1, 2023 ~) * Hindi kasama sa walang trabaho ang nag-retiro.	Unemployment Insurance Qualification Certificate Sa mga ang panahon ng pagtanggap ay mula Enero 2023 hanggang Disyembre 2023 * Kapag hindi tumanggap ng employment insurance * "Status Confirmation Report" mula sa civil welfare officer o child welfare volunteer (Dokumento kung saan nakasaad ang impormasyon na kasalukuyang walang trabaho, pangalan ng angkop na tao, at panahon na walang trabaho) (Kumonsulta sa civil welfare officer o child welfare volunteer ng lugar na tinitirahan para sa pag-isyu.)
C	Dahil nagpapahinga sa trabaho dahil sa karamdaman, hindi maaaring gawing reference ang income sa fiscal year 2022. (Panahon ng pagpapahinga sa trabaho: Enero 1, 2023 ~)	Sumusunod na 2 dokumento Sa mga ang panahon ng leave of absence ay mula Enero 2023 hanggang Disyembre 2023 (1) "Certificate of Leave" at iba pa na inisyu ng pinagtatrabahuhan * Dokumento kung saan nakasaad ang panahon ng pagpapahinga sa trabaho (o plano) (2) Medical Certificate ng doktor * Dokumento na makukumpirma ang kondisyon na hindi maaaring makapagtrabaho sa matagal na panahon
D	(1) Naghain ng tax return pagkatapos ng takdang petsa ng tax return para sa kita para sa piskal na taon 2022, at ang halaga ng bawas para sa mga gastusing medikal ay katumbas o lumalampas sa halagang lampas sa awtorisadong pamantayan. (Sakop na panahon: Enero 1, 2022 - Disyembre 31, 2022) 2) Kung ang kabuuang gastos sa pagpapagamot sa loob ng 12 magkakasunod na buwan pagkatapos ng Enero 1, 2023 ay humigit sa 100,000 yen, ang labis na halaga ay kapareho o higit sa pamantayan ng sertipikasyon na labis na halaga. (Target na panahon: Mula Enero 1, 2023) * Ang mga medikal na gastos lamang na karapat-dapat para sa pagbabawas ng gastos sa medikal ang isasaalang-alang. * Maaaring magbago ang petsa ng sertipikasyon depende sa dahilan ng pangyayari. * Maaari mong isumite ang parehong (1) at (2), ngunit ang mga may mas mataas na halaga ng gastusin sa pagpapagamot lamang ang isasaalang-alang.	Kung (1) naangkop Sertipiko ng halagang nabuwisan (hindi nabuwisan) na sumasalin sa resulta ng tax return * Para sa mga gastusing medikal na natamo noong 2022, mangyaring kumpletuhin ang mga pamamaraan ng pagbabawas ng medikal na gastos nang mag-isa at magsumite ng sertipiko ng eksempson sa buwis na nagpapakita ng bawas sa medikal na gastos. * Kung nakumpleto mo na ang mga pamamaraan para sa pagbabawas ng mga gastusing medikal hanggang sa takdang oras para sa paghahain ng iyong tax return para sa taong 2022 at nakarehistro bilang residente ng Kawasaki City noong Enero 1, 2023, hindi ka kinakailangang magsumite ng sertipiko ng eksempson sa buwis. Kung (2) naangkop Isang kopya ng isang dokumento na nagpapakita ng halaga ng mga gastusing medikal para sa panahong binanggit sa (2) sa kaliwa (pabatid ng mga gastos sa medikal, atbp. na ipinadala ng asosasyon ng seguridad pangkalusugan, atbp. o pagtanggap ng mga gastos sa medikal, atbp.) * Kung mayroon kang anumang mga karagdagang benepisyo tulad ng benepisyo sa ospital o lump-sum maternity allowance, mangyaring isumite ang mga naturang dokumento. * Hindi maibabalik ang mga kinakailangang dokumento na ginamit para sa screening, kaya pakitayak na magsumite ng kopya kung plano mong maghain ng tax return para sa bawas sa medikal na gastos, atbp. sa hinaharap.
E	Tumanggap ng tax exemption o exemption sa municipal tax. * Hindi kasali ang deduction for acquisition of a dwelling house at mga sitwasyon ng recorded loss na kaugnay ng pagbenta o pagipat ng assets tulad ng lupa, gusali, at stocks. * Kailangang ang pagpapatunay ng kondisyon ng lahat ng miyembro ng sambahayan.	Isa sa mga sumusunod na dokumento * Tax exemption certificate * Exemption certificate * Levied tax certificate (dokumento kung saan nakasaad ang impormasyon ng exemption) * Mula E hanggang I, isumite ang dokumento ng pinakahuling fiscal year (dokumento mula sa fiscal year 2023)
F	Tumanggap ng exemption sa individual enterprise tax. * Kapag ang dahilan ng pagtanggap ay dahil sa pinsala ng sakuna lamang.	Notification (dokumentong may nakasaad na dahilan ng exemption) na may impormasyon ng pagtanggap ng exemption sa individual enterprise tax
G	Tumanggap ng exemption sa fixed property tax. * Kapag ang dahilan ng pagtanggap ay pagkakaroon ng deformation sa lupa at pinsala sa bahay o depreciable asset lamang.	Fixed Property Tax Charge Record Certificate (dokumentong may nakasaad na dahilan ng exemption)
H	Tumanggap ng exemption sa National Pension Insurance premium o exemption at postponement of collection sa National Health Insurance premium. * Kailangang ang pagpapatunay ng kondisyon ng lahat ng miyembro ng sambahayan. * Hindi kasali ang pagbawas sa National Health Insurance premium.	(1) Kapag may exemption sa National Pension Insurance premium (Isa sa mga sumusunod na dokumento) * Panahon ng exemption: Hulyo 2023 ~ Hunyo 2024 * National Pension Insurance premium notice of approval of application for exemption and payment * National Pension Insurance premium notice of reason of exemption (2) Kapag may exemption o postponement of collection sa National Health Insurance premium. (Isa sa mga sumusunod na dokumento) * National Health Insurance premium notice of approval of exemption * National Health Insurance premium notice of approval of postponement of collection
I	Tumanggap ng social welfare fund loan. (Panahon ng loan o araw na napagpasyahan: Enero 1, 2023 ~)	Social welfare fund loan notice of decision of loan (kasama ang emergency small amount funds)
J	Day laborer na may rehistrasyon sa employment security office. * Kapag higit sa isa ang may income sa sambahayan, kailangang ang patunay ng lahat ng may income.	Employment insurance insured person certificate book
K	Mayroong miyembro ng sambahayan na senior high school student na 18 taong gulang pataas sa purto ng Abril 2, 2023 tulad ng 4th year high school student ng part-time high school. * May pagkakataon na maaprubahan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng high school tuition fee sa standard amount.	Certificate of enrollment (dokumento na may selyo ng official seal ng principal ng senior high school kung saan naka-enrol ang kaukulang senior high school student) o School ID at iba pa